



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น

บัดนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมเจ้าท่า ลำดับที่ ๕ ถึงลำดับที่ ๑๔ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

**รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง**

กำหนดให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยกำหนดให้รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. และสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ ชั้น ๑๐ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๖๒๐๐๑	๖๒๖๐๐๒๙	นางสาวรุจิลาภา เจริญเลิศ
๒	๖๒๐๐๒	๖๒๖๐๐๙๒	นายจิรวัดน์ สุขต่าย
๓	๖๒๐๐๓	๖๒๖๐๐๖๓	นายกษิทธิ์พัชฌิม วีรยารุจิภาส
๔	๖๒๐๐๔	๖๒๖๐๐๐๙	นายพันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม
๕	๖๒๐๐๕	๖๒๖๐๐๖๒	นายชนินทร์ ชูประเสริฐ

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
๓. ต้องนำใบสมัครตัวจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
๔. ต้องมาถึงสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ใดมาถึงภายหลังอาจ พิจารณาไม่ให้นำเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งก็ได้
๕. ต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดให้เท่านั้น
๖. ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่ง สิ่งใดให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย
๗. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อฯ อาจพิจารณาสั่งยกเลิกการให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือการให้คะแนนก็ได้